



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะวิทยาการอิสลาม สำนักงานเลขานุการ งานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 2214

ที่ มอ 205/64-1514

วันที่ 3 สิงหาคม 2564

เรื่อง ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ภาระงานที่ส่วนงานกำหนดของบุคลากรสายวิชาการ

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตามที่คณะวิทยาการอิสลาม ได้ส่งภาระงานที่ส่วนงานกำหนดเพื่อเป็นบรรทัดฐานแก่บุคลากรสายวิชาการในการปฏิบัติงานด้านภาระงานที่ส่วนงานกำหนด ตั้งแต่ปี 2562 นั้น

บัดนี้ คณะวิทยาการอิสลามขอปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ด้านภาระงานที่ส่วนงานกำหนด เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ ตั้งแต่ปีการประเมิน 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ซึ่งได้ผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการอิสลาม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมรินทร์อภาพิพิ อัจฉริยะ)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาการแทน

คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม

การหลักเกณฑ์พิจารณาและวิธีประเมินภาระงานที่ส่วนงานกำหนด สำหรับการประเมินประจำปี 2565

บุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	จำนวนต่อปี	คะแนน
1	ด้านการเรียนการสอน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจากเกณฑ์การประเมินย่อย ก หรือ ข ดังนี้)		
	ก. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ที่สูงขึ้น (PSU-TPSF) 1) ยื่นขอประเมินสมรรถนะหรืออยู่ระหว่างขอสมรรถนะ = 2 คะแนน 2) ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ = 5 คะแนน	1	5
	ข. พัฒนาการสอนแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ (MOOC) หรือการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแบบ non-degree เพื่อ up-skills/re-skills 1) ดำเนินการเสร็จสิ้นร้อยละ 50 ของกระบวนการทั้งหมดตามแผนที่กำหนด = 2 คะแนน 2) ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วนตามกระบวนการกำหนด = 5 คะแนน	1	5
2	ด้านการวิจัย (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 2 เกณฑ์การประเมินย่อย ค หรือ ง ดังนี้)		
	ค. ตีพิมพ์ในวารสาร ISI หรือ Scopus โดยเป็นชื่อแรกหรือ Corresponding Author เท่านั้น ตามเกณฑ์ OKR ของมหาวิทยาลัย 1) มีบทความพร้อมส่งตีพิมพ์ที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ = 2 คะแนน 2) ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารและอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา = 4 คะแนน 3) ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ = 6 คะแนน	1	6
	ง. ได้รับทุนวิจัยหรือทุนโครงการจากภายนอก 200,000 บาท ขึ้นไป ตามเกณฑ์ OKR ของมหาวิทยาลัย (กรณีเป็นผู้วิจัยร่วมคิดคำนวณจากร้อยละการมีส่วนร่วมในงานวิจัย) 1) ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIS หรือส่งโครงการไปยังแหล่งทุน = 2 คะแนน 2) งบประมาณวิจัยน้อยกว่า 200,000 บาท = 4 คะแนน 3) งบประมาณวิจัยมากกว่า 200,000 บาท = 6 คะแนน	1	6

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	จำนวนต่อปี	คะแนน
	ด้านการบริการวิชาการและอื่น ๆ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจาก เกณฑ์การประเมิน จ หรือ ฉ หรือ ช หรือ ซ ดังนี้)		
	จ. ได้รับรางวัลระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติหรือนานาชาติหรือรางวัลที่มอบโดยสมาคมวิชาชีพ เช่น รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลอาจารย์ดีเด่น เป็นต้น รางวัลอื่น ๆ ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการคณะ 1) ได้รับรางวัลระดับคณะหรือวิทยาเขตหรือมหาวิทยาลัย = 3 คะแนน 2) ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ = 5 คะแนน	1	5
3	ฉ. นักศึกษาที่เป็นที่ปรึกษาโครงการได้รับรางวัลระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ รางวัลอื่น ๆ ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการคณะ 1) นักศึกษาได้รับรางวัลระดับคณะหรือวิทยาเขตหรือมหาวิทยาลัย = 3 คะแนน 2) นักศึกษาได้รับรางวัลระดับภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ = 5 คะแนน	1	5
	ช. การบริการวิชาการที่มีรายได้ 50,000 ขึ้นไป (รายได้ที่ต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดให้เทียบระหว่างจำนวนเงินและอัตราส่วนคะแนนที่ได้รับ)	1	5
	ซ. มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมคณะ กิจกรรมบริการวิชาการที่ไม่ใช้งบประมาณ หรืออื่น ๆ ตามที่คณะกำหนด	2	5
	รวม		16